

## EXIM BANK จับมือ สปป. ลาวเตรียมคลออดพันธบัตรเอเชียครั้งแรก 1.5 พันล้านบาท

EXIM BANK พร้อมค้าประกันให้ สปป. ลาว ออกพันธบัตรเอเชียสกุลบาทในไทยมูลค่าไม่เกิน 1,500 ล้านบาทสำหรับโครงการสร้างเขื่อนและโรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำงึม 2 ซึ่งจะเป็นความสำเร็จร่วมกันระหว่างไทยและ สปป. ลาว ในการออกพันธบัตรเพื่อระดมเงินทุนจากประเทศต่างๆ ในเอเชียไปใช้พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงได้สำเร็จเป็นครั้งแรก

พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรีและ Mr. Bouasone Bouphavanh นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และ Electricite du Laos (EdL) หรือการไฟฟ้าแห่ง สปป. ลาว โดยมี ดร.อภิชาติ บุญธีรวัชร กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK และ Mr. Khamphone Saignasane, General Manager of EdL เป็นผู้ลงนาม ณ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2549 เพื่อความร่วมมือระหว่างกันในการออกพันธบัตรเอเชีย (Asian Bond) ของ EdL เป็นสกุลเงินบาทในประเทศไทย มูลค่าไม่เกิน 1,500 ล้านบาท โดยมี EXIM BANK เป็นผู้ค้าประกันให้แก่ EdL เพื่อการลงทุนในบริษัท SouthEast Asia Energy Limited (SEAN) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในไทยที่รับหน้าที่ดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนและโรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำงึม 2

กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK กล่าวว่า นับเป็นความสำเร็จร่วมกันของไทยและ สปป. ลาว ในการพัฒนารูปแบบการระดมเงินออมในภูมิภาคเอเชียไปใช้พัฒนาและวางรากฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งให้แก่ประเทศกำลังพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง รวมทั้งเป็นการสร้างทางเลือกการระดมเงินทุนของรัฐบาล สปป. ลาว ควบคู่ไปกับการส่งเสริมบทบาทของ สปป. ลาวและไทยในการพัฒนาตลาดทุนของเอเชียเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศต่อไป ทั้งนี้ โครงการพัฒนาเขื่อนและโรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำงึม 2 จะทำให้ไทยได้รับประโยชน์จากการมีแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่แน่นอนในราคาที่เหมาะสม เนื่องจากไฟฟ้าพลังน้ำเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าราคาถูกที่สุดเมื่อเทียบกับแหล่งอื่นและกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเขื่อนน้ำงึม 2 ซึ่งมีกำลังผลิต 615 เมกะวัตต์แห่งนี้เกือบทั้งหมดจะขายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นเวลา 25 ปี รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักธุรกิจไทยส่วนหนึ่งได้เข้าไปปฏิบัติงานก่อสร้าง รวมทั้งถือหุ้นในบริษัท SEAN ตลอดจนมีบทบาทในการขับเคลื่อนการส่งออกสินค้าและบริการของไทยและขยายฐานการลงทุนของไทยในต่างประเทศเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยและภูมิภาคเอเชียโดยรวม

18 ธันวาคม 2549

ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักบริหาร